

GIỚI CHO LẠ NÀNG NÀN

"Ngài khi nào trách các ông không tin và cứng lòng".

Trong cuốn "Leadership", "Thuật Lãnh Đạo", Vance Havner viết, "Hãy để cuộc sống của bạn tỏa sáng; không phải vì ánh chớp loé sáng mà là vì bạn là một ngôi sao! Thiên Chúa thích các ngôi sao hơn sao chổi; Ngài thích người nọ 'giới cho lạ nàng nà' hơn là một pháo sáng!".

Kính thưa Anh Chị em,

"Thiên Chúa thích người nọ 'giới cho lạ nàng nà' hơn là một pháo sáng!". Tin Mừng hôm nay tóm tắt người bạn và các sứ kiện chung quanh sự Phục Sinh của Chúa Giêsu; và ngay đó là "phần kết thúc dài hơn" của mình, Marcô tiếp tục gay gắt về sự cứng lòng của các tông đồ, "Ngài khi nào trách các ông không tin và cứng lòng". Tất nhiên, không chỉ về các tông đồ mà Marcô viết như thế, nhưng còn về cả chúng ta, những người cũng giới cho lạ sự Phục Sinh của Ngài trong tim!

Dù đó là chuyện, đó là chuyện kiện bao phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng các tông đồ vẫn không tin Ngài đã sống lại, họ tin nà và! Maria Magdalena là một nhân chứng rất đáng tin, hai môn đồ Emmaus họ cũng đã nói sự thật, nhưng các ông vẫn không tin. Thật không lẽ, ngay về cả chúng ta! David G Bonagura, Jr. nhận xét, "Trong thời đại ngày nay, việc dạy giáo lý kém hơn nó không còn tồn tại, một nền văn hóa thờ ơ và nghi ngờ, sự thù địch của công chúng đối với Công Giáo, tất cả những học một mát, tại vì họ do tất cả các tín hữu, học tất cả các chính chúng ta... tất cả chúng ta có thể làm lu mờ trí tuệ của chúng ta, khi nào chúng ta một đức tin. Đức tin đó là ban một quà tặng, một người lạ trong tim, nhưng một người cũng phải trải qua đức tin trong cuộc sống; chúng ta cũng 'giới cho lạ nàng nà' trong tim mình mỗi ngày!".

Cuộc đấu tranh của các tông đồ là cuộc đấu tranh của các người lạ trong những trái tim cứng. Các ngài muôn tin, nhưng không để mình bị do đón nhận sự Phục Sinh cho đến khi có bằng chứng; đang khi một bằng chứng họ cũng đấu có sự tin trong họ! Chúa Giêsu thường xuyên mời gọi chúng ta hãy có đức tin, tin vào Ngài và chấp nhận những gì thuộc về đức tin. Quà tặng đức tin

chúng ta nhìn nhau mà chúng ta thấy rằng bất cứ chúng ta ra trước mặt Chúa; và chính sự bất cứ này khi nhìn nhau niềm tin bước đi trước mặt Chúa khi bước lên. Mục tiêu của việc theo Chúa là để làm cho chúng ta cháy như Chúa muốn. Và nó có thể! Bởi hoàn toàn có thể để làm cho chúng ta cháy đến mức không gì có thể bước đi. Điều quan trọng chúng ta đừng quên là, Chúa Giêsu tiếp tục đi về phía chúng ta cho đến khi chúng ta mất mặt! Bài đọc hôm nay là một bài học về Chúa. Các tông đồ, những người tin, nay, công bố sự Phục Sinh của Chúa Giêsu với lòng tin tuyệt đối và can đảm tuyệt vời, "Nhưng gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra!".

Anh Chị em,

"Thiên Chúa thích nghe những 'giải pháp' của chúng ta' hơn là một pháo sáng!". Cách thức gìn giữ ánh sáng bên trong này liên quan đến cách thức chúng ta chăm sóc tia lửa mà chúng ta đã có. Phải chăm chút, nâng niu sự khởi đầu của đức tin một cách cẩn thận; phải bảo vệ và nuôi dưỡng nó để nó phát triển. Để tránh sự bất cứ, chúng ta cần có một đức tin sống động ngay bây giờ!

Cuộc nguy hiểm là chìa khóa để Chúa lên bên trong; Ngài đã đó, chúng ta vẫn với chúng ta, kêu gọi chúng ta tin. Mỗi khi nghi ngờ, công lòng, là lúc chúng ta vô tình chấp nhận những điều mà bé nhỏ ra trước mặt Chúa; mỗi khi tập trung cao độ vào những điều mà chúng ta đang sống, chúng ta cho phép nó phát triển và tiến bộ. Cuộc nguy hiểm, lắng nghe, và tin yêu là điều cần thiết để tin mà Chúa Phục Sinh muốn ban.

Và nếu món quà đức tin được gieo sâu và lên bên trong một trái tim mềm mại, chúng ta sẽ nhanh chóng và dễ dàng tin rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống trong Lòng Ngài, trong các Bí tích, đức biết Bí tích Thánh Thể, mà không cần phải nhìn thấy Ngài. Thuật ngữ nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, "Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lại con!".

Chúng ta có thể cứu nguy hiểm,

"Lạy Chúa, xin giúp con 'giải pháp' của chúng ta' để có thể rực cháy và cháy hết mình. Xin làm yêu cầu làm một trái tim con, biến đổi con, giải thoát con khỏi bất cứ sự chai lì nào!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huân)

Kính thưa:

Hàng

--